



ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# สหรัจฉาชนมไทยแก๊ง

**เป็นในรพท.  
คนโควิด19ได้  
สำสวดทิดอีก3  
ยั้งต้องจับตา**

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและนักเขียนชาวอเมริกัน ยกย่องไทยเจ๋งเป็น1 ใน 5 ประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

**สหรัฐอเมริกา ☆ ต่อจากหน้า 1**  
ได้สำเร็จ ขณะที่สถานการณ์การระบาดในไทยอยู่ในช่วงขาลงใกล้สิ้นสุดการระบาดในระลอกแรก แต่ก็ต้องจับตาไม่ประมาทวันเชื้อเด็งกลับมาระบาดรอบ 2 ส่วนสถานการณ์โลกติดเชื้อทะลุ 5.6 ล้านราย เสียชีวิตเกือบ ๓.๕ แสนคน ออสเตรเลียทดลองวัคซีนผู้โควิด-19 แล้ว ด้านสิงคโปร์ยังนำติดเชื้อมากสุดในอาเซียน

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยเริ่มอยู่ในช่วงขาลง ใกล้สิ้นสุดการระบาด แต่ไทยก็ยังไม่ประมาท เพราะมีการหวั่นเกรงกันว่าหากประมาทโควิดอาจจะกลับมาระบาดรอบ 2 ได้ โดยในวันที่ 26 พ.ค. พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก ๓ ราย ส่วนผู้เสียชีวิตเป็น ๐

**★ ติดเชื้อใหม่ 3 รายในที่เกิดคัว**  
ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ดึงสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เวลา 11.30 น. วันที่ 26 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย รายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 51 ปี เป็นพนักงานนวด เดินทางกลับจากรัสเซีย เมื่อวันที่ 12 พ.ค.พักอยู่สถานกักตัวของรัฐที่จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ตอนตรวจ

เชื้อไม่มีอาการ อีก 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 45 ปี อาชีพแรงงานรับจ้างเดินทางกลับจากคูเวตเมื่อวันที่ 24 พ.ค.พักอยู่สถานกักตัวของรัฐที่จ.สมุทรปราการ

**★ เตรียมผ่อนปรนสู่ระยะ 3**  
นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ทั้งสองรายมีอาการไอ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,045 ราย หายป่วยสะสม 2,๑29 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่ 57 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 59 ราย อย่างไรก็ตาม เรากำลังเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 จะมีกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงที่จะได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิด แต่อย่าลืมมาตรการหลัก 5 ข้อ เพราะไม่ว่ากิจการ/กิจกรรมจะมีความเสี่ยงสูงแค่ไหนถ้าเราป้องกันอย่างดีก็สามารถป้องกันโรคได้

**★ เผยช่างผสมสหรัฐฯ 2 รายแพร่เชื้อ**  
นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 5,588,368 ราย เสียชีวิต 347,873 ราย ส่วนข่าวที่น่าสนใจในต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาพบการระบาดของโควิด-19 จากร้านตัดผมในรัฐมิสซูรี จากการสอบสวนโรคพบว่า มีช่างทำผม 1 ราย มีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. แต่ยังไม่ทำงานต่อเนื่องมากกว่า 1 สัปดาห์ รับลูกค้า ๑๑ ราย และมีช่างทำผมอีก 1 ราย มีอาการป่วย แต่ยังไม่ทำงานต่อเนื่องไปอีก 5 วัน รับลูกค้า 56 ราย นอกจากนี้ ยังมีพนักงานคนอื่น ๆ ในร้านอีก 7 คน รวมแล้วมีบุคคลที่มีความเสี่ยง 154 ราย ทั้งนี้ ภายในร้านทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าใส่หน้ากากอนามัย จึงมีโอกาสการติดเชื้อขณะนี้มีผู้ติดเชื้อจากกรณีดังกล่าวเพียง 2 ราย คือช่างทำผม

**★ หมออเมริกันยกย่องไทยเก่ง**  
โจชัว ศบค.กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ นายแพทย์อิริค เจฟฟรีย์ โทพอล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและนักเขียน ชาวอเมริกัน ได้ยกย่องประเทศไทยติด 1 ใน 5 ประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สำเร็จ ทั้งนี้ อีก 4 ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีนิวซีแลนด์ ไต้หวัน และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกจำนวน 5 แห่ง มีแผนปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่ โดยให้พนักงานทำงานที่บ้านภายใน 5-10 ปีข้างหน้า อาทิ เฟซบุ๊ก ที่ผู้บริหารจะให้พนักงาน 50% ทำงานที่บ้าน รวมถึงเทคเจอร์ก็มีแนวคิดทำงานที่บ้านเหมือนกัน

**★ คุยกักเช็ดตยอครระบาดกว่า 3 พันคน**  
นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า วันที่ 26 พ.ค.จะมีคนไทยเดินทางกลับประเทศ จำนวน 4 เที่ยวบิน จำนวน 886 ราย และวันที่ 27 พ.ค. 4 เที่ยวบิน จำนวน 401 ราย สำหรับคนไทยที่เดินทางกลับมาประเทศและอยู่ในสถานกักตัวของรัฐตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา





ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

มีจำนวน 26,095 ราย พบติดเชื้อ 108 ราย หากเขาไม่เข้าอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยอาจมีมากกว่า 8,045 ราย ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมทำงานในส่วนนี้

**★ ต้องคืนพื้นที่กักตัวให้โรงเรียน**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ในส่วนของสถานกักตัวของรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีบางส่วนใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัว เนื่องจากโรงแรมไม่เพียงพอ แต่ในวันที่ 1 ก.ค.จะมีการเปิดเรียนจึงจำเป็นต้องคืนพื้นที่ให้โรงเรียนและต้องคืนก่อนวันที่ 1 ก.ค. เพราะต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและพักไว้ก่อนครั้งเดือนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน แต่ยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสถานกักตัวของรัฐ เพราะผู้เดินทางกลับจากมาเลเซียลดลงทำให้บริหารจัดการในส่วนนี้ได้ ขณะที่ผลการลงทะเบียน www.ไทยชนะ.com มีร้านค้าลงทะเบียน 111,691 ร้าน มีจำนวนผู้ใช้งาน 12,845,612 คน

**★ จับตาวันระบารอบ 2**

ด้าน นพ.อนุพงศ์ สุจริตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีมีรายงานจากต่างประเทศวิเคราะห์ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ไทย อยู่ในลักษณะขาลงใกล้สิ้นสุดการระบาด เพราะแนวโน้มของไทยมีรายงานผู้ป่วยหลักเดียวติดต่อกันมาหลักระยะนั้นพูดได้เพียงว่าเป็นความสำเร็จของการควบคุม

การระบาดในระลอกแรกเท่านั้นเพราะไทยกำลังทยอยผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็นระยะที่ 1, 2, 3, 4 แต่ละช่วงของการผ่อนปรนจึงต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่อง และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ เพราะถึงแม้ไทยจะมีตัวเลขหลักเดียวมาสู่ระยะแต่ถ้าลดรอบพเรียนจากต่างประเทศที่มีสถานการณ์การระบาดคลี่คลายแล้วกลับมาเปิดกิจการ หากไม่ควบคุมป้องกันให้ดีก็เห็นว่ามีหลายประเทศที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ตามมา เพราะหากไม่ตระหนักก็จะทำให้มีผู้ป่วยกลับมาเกิดการระบาดระลอก 2

**★ ยืนยันไม่มียาที่ WHO ห้ามใช้**

นพ.อนุพงศ์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศระงับการทดลองใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซึ่งเป็นยาด้านมาลาเรีย เพื่อใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัย ว่า องค์การอนามัยโลกจะมีคณะกรรมการวิชาการที่ติดตามทุกประเทศที่มีการใช้ยารักษาโรคโควิด-19 เพราะปัจจุบันยังไม่มียารักษาที่เป็นมาตรฐาน ส่วนการใช้ยาเพื่อป้องกันโรคเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาพบผู้ที่ไม่ได้รับการยืนยันว่ามีเชื้อ แต่พยายามใช้ยาด้านมาลาเรียตัวดังกล่าว ส่วนการศึกษาขานชนิดต่างๆ เพื่อการรักษาโรคโควิด-19 นั้น เป็นเรื่องปกติที่ยาแต่ละตัวจะมีทั้งผลดี ผลเสีย และผลข้างเคียง

แต่ก็จะมีข้อสรุปยาที่สามารถใช้ได้ ซึ่งจากการติดตามยาทุกตัวที่ใช้ขณะนี้ ยังไม่มีข่าวนานาชาติที่องค์การอนามัยโลกออกมาประกาศยับยั้งการทดลอง คาดว่าสิ่งที่สื่อดังกล่าวอาจจะเกิดความเข้าใจผิด

**★ ตกค้างต่างแดนกลับอีก 4 เที่ยวบิน**

ส่วนคนไทยตกค้างต่างแดนที่ได้กลับบ้านในวันที่ 26 พ.ค. มีรวม 4 เที่ยวบิน เริ่มจากตั้งแต่เช้าเป็นกลุ่มคนไทยจากอิสตันบูล 87 คน นำไปกักตัวที่โรงแรม Le bali พัทยา จ.ชลบุรี และโรงแรมเมอเวนพิค ด.วิฑูย์ ช่วงบ่ายเป็นคนไทยจากมาเลเซีย 148 คน เป็นพระภิกษุ 2 รูป ผู้พิการทางสายตา 1 คน และนักการทูตชาวมาเลเซีย 1 คน ในจำนวนนี้พบมีไข้ 1 คน จึงนำส่งโรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ ส่วนผู้โดยสารคนอื่นๆ พาไปกักตัวที่โรงแรม Le bali พัทยา โรงแรมเนอวอลล์ พัทยา จ.ชลบุรี โรงแรม H2DO จ.สมุทรปราการ โรงแรมเมอเวนพิค ด.วิฑูย์ และโรงแรมควีวี่ สุขุมวิท 79 สำหรับนักการทูตชาวมาเลเซีย ไปกักตัวในสถานที่ที่สถานทูตเตรียมไว้ ช่วงเย็นเป็นคนไทยจากญี่ปุ่น 88 คน ไปกักตัวที่โรงแรม Le bali พัทยา จ.ชลบุรี และโรงแรมเมอเวนพิค ด.วิฑูย์ และจากไต้หวันอีก 165 คน ตรวจพบผู้โดยสารมีไข้ 8 คน นำส่งโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ คนที่เหลือไปกักตัวที่โรงแรมบาหลี ด.ระยอง และโรงแรม ณ เณอ จ.สมุทรปราการ

★ มีต่อหน้า 15





ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

**สหรัฐชมไทย ☆ ต่อจากหน้า 14**

**★ นส.ไทยจากข่าวคิดเชื้อ 5**

สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในต่างจังหวัด นพ.สุวัฒน์ วิชัยพงษ์ศักดิ์ ผอ.รพ. นาทวี รักษาการ ผอ.รพ.เสฉา จ.สงขลา เปิดเผยว่า กลุ่มนักศึกษาไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย ชุดที่สอง 39 ราย ประสานกงสุลไทยประจำรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยสารเครื่องบินมาลงที่สนามบินเมืองกัวลาลัมเปอร์ เดินทางกลับประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนปางดังเบซาร์ ต.ปากังเบซาร์ อ.สะเลา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 พ.ค. เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองพร้อมเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งตรวจเพาะเชื้อพร้อมนำตัวไปกักตามมาตรการ 14 วัน ในพื้นที่บ้านด่านนอก อ.สะเลา ผลการตรวจเบื้องต้นพบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย เจ้าหน้าที่จะส่งเชื้อไปตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันอีกครั้งป้องกันความผิดพลาด จะมีการแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง

**★ ชาวเยอรมันไม่แพร่โควิด**

ส่วน จ.ชัยภูมิ กรณีชายชาวเยอรมัน อายุ 42 ปี เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เขียนภรรยาและลูก 2 คน ที่บ้านโป่งขุนเพชร ต.โป่งนก อ.เทพสถิต ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-18 พ.ค. เมื่อเดินทางกลับกม. ไปตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน พบติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ส่งผลให้ชาวชัยภูมิต่างพากันหวาดผว นายณรงค์ วันฉิว ผวจ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า หลังทราบว่าชาวเยอรมันติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนโรคพร้อมนำตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดไปตรวจ

หาเชื้อ 22 คน ทั้งหมดมีผลเป็นลบ สรุปว่าไม่มีชาว จ.ชัยภูมิ ติดเชื้อจากชาวเยอรมันคนดังกล่าว ขณะที่กรมควบคุมโรคติดต่อ แจ้งผลตรวจหาเชื้อชาวเยอรมัน รอบที่ 2 ผลตรวจเป็นลบคาดว่าติดเชื้อมานานแล้ว ช่วงเดินทางมา จ.ชัยภูมิ เป็นเศษซากเชื้อหรือเชื้อตายแล้วที่ไม่สามารถแพร่ระบาดได้

**★ คิดเชื่อทั่วโลกทะลุ 5.6 ล้าน**

ขณะที่การระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน 213 ประเทศหรือดินแดนทั่วโลก สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเมื่อวันที่ 26 พ.ค. ว่ายอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลก อยู่ที่ 5.60 ล้านคน ผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลก 3.48 แสนคน รักษาหายแล้ว 2.38 ล้านคน ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในโลกอยู่ที่สหรัฐฯ 1,706,226 คน และ 99,805 คน ตามลำดับ ส่วนบราซิล มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ 2 ของโลก 376,669 คน ผู้เสียชีวิต 23,522 คน ด้านรัสเซีย มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ 3 ของโลก อยู่ที่ 362,342 คนและผู้เสียชีวิต 3,807 คน

**★ WHO พักทดสอบยาทรมันปี**

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า การทดสอบทางคลินิกหาโอกาสเป็นไปได้ที่จะใช้รักษามาลาเรีย 2 ชนิด คือ "ไฮดรอกซีคลอโรควิน" (hydroxy-chloroquine) และ "คลอโรควิน" (chloroquine) รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกที่อยู่ภายใต้การกำกับของ WHO แล้ว เพราะวัดด้านความปลอดภัย หลังมีงานวิจัยหลายชิ้นตั้งคำถามถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลโดยรวมทั้งงานวิจัยชิ้นหนึ่ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ระบุว่า ไฮดรอกซีคลอโรควินเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 มากขึ้น โดยยาที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ทั้งกินและสับสนุนให้ใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ

**★ บราซิลไม่ตาม WHO**

บราซิลซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนข้อแนะนำให้ใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินและคลอโรควิน เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ WHO สั่งระงับการทดสอบยา 2 ชนิดนี้ทั่วโลก เพราะห่วงเรื่องความปลอดภัย ทั้งนี้อีร์ บอลโซนาโร ประธานาธิบดีของบราซิล ยึดแนวทางเดียวกับผู้นำสหรัฐฯ สนับสนุนใช้ยา 2 ชนิดรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเน้นย้ำย้ำของไวรัสระยะ ไม่ยอมไล่หน้าจากอนามัย

**★ ทดลองวัคซีนที่ออสเตรเลีย**

บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติสหรัฐฯ โนวาแวลซ์ เริ่มทดสอบวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในมนุษย์ระยะแรกกับอาสาสมัคร 181 คน อายุ 18-59 ปี ในเมืองเมลเบิร์นและบริสเบนของออสเตรเลีย เพื่อทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนและสัญญาณเบื้องต้นที่จะบ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวัคซีน

ส่วนระยะ 2 จะทดสอบวัคซีนในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐฯ ซึ่งระยะ 2 จะประเมินระบบภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของวัคซีนด้วย ด้าน WHO ระบุว่า ปัจจุบัน มีการทดลองวัคซีนในมนุษย์แล้ว 10 กลุ่มหรือบริษัท รวมทั้งของโนวาแวลซ์

**★ มะกันเร่งแบนบราซิล**

กรณีสหรัฐฯ สั่งห้ามชาวบราซิลเข้าสหรัฐฯ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บราซิล แลกเปลี่ยนกำหนดวันบังคับใช้คำสั่งห้ามจากเดิมวันที่ 28 พ.ค. มาเป็นบังคับใช้เร็วขึ้น 2 วัน เป็นวันที่ 26 พ.ค. แต่ไม่มีเหตุผลและรายละเอียดอื่นๆ ด้านรัฐแคลิฟอร์เนียออกข้อแนะนำการเปิดสถานศึกษาทุกสถานทั่วรัฐเมื่อวันที่ 25 พ.ค. รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัย จัดจับมือหรือสวมกอด สถานศึกษาทุกแห่งให้จำกัดจำนวนคนเข้าครั้งละไม่เกิน 100 คน

**★ รมต.ผู้ตีชิง รบ. ท้วงคัมมิงส์**

นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ เผชิญกระแสกดดันทางการเมืองท่ามกลางการรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอังกฤษมีผู้ติดเชื้อรวม 261,184 คน ผู้เสียชีวิต 36,914 คน เมื่อนายดักลาส รอสส์ รมว.กิจการสกอตแลนด์ ประกาศลออกประท้วงกรณียาโดมินิก คัมมิงส์ ที่ปรึกษาอาวุโสคนสนิทของจอห์นสัน ฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวน์ ขับรถไปดูลูกชายที่อยู่นอกกรุงลอนดอน แม้ตัวเองและภรรยาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคัมมิงส์ยืนยันไม่ลาออกและว่าสิ่งที่ทำสมเหตุผลเพราะห่วงลูกชาย

**★ ยุโรปเร่งผ่อนคลาย**

สถานการณ์ในกลุ่มประเทศยุโรปอื่นๆ สเปนจะยกเลิกมาตรการเข้มงวดกักกันชาวต่างชาติเดินทางเข้าสเปนนาน 14 วัน ในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ ขณะรัฐบาลเริ่มเปิดประเทศแบบเป็นขั้นตอน ส่วนเยอรมนีมีแผนยกเลิกประกาศเตือนการเดินทางเข้า 81 ประเทศยุโรปในวันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป ส่วนเดนมาร์กเริ่มผ่อนคลายการควบคุมเข้มงวดพรมแดนกับกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียแล้ว อนุญาตผู้คนเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างกันได้อีกครั้ง

**★ ชักยัดเด็กสวมหน้ากาก**

สมาคมกุมารแพทย์แห่งญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งหมดคลังยอดผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง แนะนำอย่าสวมหน้ากากอนามัยให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ เพราะจะทำให้เด็กหายใจลำบาก เพิ่มโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะหายใจไม่ออก เนื่องจากเด็กมีช่องทางเดินหายใจแคบ หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น เมื่อพยายามหายใจผ่านหน้ากากอนามัย สอดคล้องกับศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐฯ (CDC) ระบุเช่นกันว่า ไม่ควรสวมหน้ากากผ้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ







ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

## “ศิริราช” กิจถึง 5G หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ ปี 2561 ศิริราชได้ริเริ่มจัดตั้งหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit) โดยนำเทคโนโลยีระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารภายในรถ เพื่อออกหน่วยบริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องแข่งกับเวลา หากผู้ป่วยได้รับการรักษาภายใน 3-4 ชม.แรก สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและพิการ ทำให้ 2 ปีที่ผ่านมาศิริราชสามารถรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเบ็ดเสร็จไปแล้ว 287 ราย ในระยะต่อไปได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มม. และ 3 ผู้นำเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ 5G ของไทย ได้แก่ ทู, เอไอเอส และ

ทีโอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีอาการตาตก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง เป็นภาวะผิดปกติที่บ่งชี้ถึงโรคหลอดเลือดสมอง ผู้พบเห็นสามารถโทร.แจ้ง 1669 เข้าสู่ศูนย์เอราวัณ เพื่อไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และนำผู้ป่วยมาที่จุดนัดพบสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ส่วนศูนย์เอราวัณก็แจ้งหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช ที่มีผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองให้ออกไปรับผู้ป่วยเพื่อการรักษาในรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราชที่จุดนัดพบ

ด้าน รศ.ดร.จักรกฤษณ์ สุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มม.กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ที่มีเสถียรภาพและความเร็วสูง ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง การส่งภาพ CT Scan สมอองและสัญญาณชีพของผู้ป่วย ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะอยู่ห่างไกล ก็สามารถตัดสินใจวางแผน และทำการรักษาได้ทันทีและแม่นยำก่อนผู้ป่วยจะเดินทางมาถึงโรงพยาบาล เพิ่มโอกาสผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล.





ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

## ฉีดยาเข้าวุ้นตาช่วยรักษาโรคทางตา

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาโรคทางจอตา เปิดเผยว่า การฉีดยาเข้าวุ้นตาเป็นหนึ่งในวิธีรักษา หลายโรค ซึ่งโรคเหล่านี้ส่งผลให้การมองเห็นผิดปกติ ที่เกี่ยวกับจอตาสามารถรักษาได้หลายภาวะ ปกติ การฉีดยาเข้าวุ้นตานี้มีหลายชนิด ซึ่งเป็นอาการ เช่น ภาวะหลอดเลือดผิดปกติได้จอตา นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทำให้ประสิทธิภาพของ จอตาบวม เบาหวานขึ้นตา หรือหลอดเลือดดำที่ การรักษาโรคตาดีขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก สามารถใช้ จอตาอุดตัน ซึ่งการฉีดยาเข้าลูกตาคงเข้าไปยับยั้ง รักษาภาวะหลากหลายของโรคจอตา โดยยากลุ่มนี้ การเติบโตของหลอดเลือดผิดปกติ ลดการบวม จะไปยับยั้งการเติบโตของหลอดเลือดผิดปกติและ ของจอตาและช่วยเพิ่มโอกาสให้มองเห็นภาพชัดขึ้น ช่วยลดการรั่วซึมของหลอดเลือด ลดการบวมของ อาการตามัวมองเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นสีผิดเพี้ยนไป จุดภาพชัดของจอตา มีจุดมืดในบางบริเวณของภาพอาการเหล่านี้ส่งผล พญ.สายจินต์ อีสี่ประคิฐ ผอ. โรงพยาบาล ให้การมองเห็นผิดปกติ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษา เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่าการฉีดยาเข้า อาจทำให้ตาบอดได้ อย่างไรก็ตาม การฉีดยาเข้า วุ้นตาหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ วุ้นตา คือ การฉีดยาในกลุ่มที่มีชื่อว่า Anti-VEGF ศูนย์จอตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เข้าไปภายในวุ้นตาซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและ โทร.๐-๘438-8712-4 ต่อ 9014 เฉพาะในเวลาราชการ.



ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๔

## สสจ.ระยองเตือน

## ใช้เลือดออกกระปาค

สายวันที่ 26 พ.ค. นายแพทย์สุนทร เจริญ-ภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เผยถึงสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคคือไข้เลือดออก จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 พ.ค.2563 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 459 คน อัตราป่วย 62.92 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย อยู่ในพื้นที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มวัยรุ่น-นักศึกษา

อายุระหว่าง 15-24 ปี ส่งผลให้ จ.ระยองมีอัตราผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย อำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ อ.ปลวกแดง อ.เมืองระยอง อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย และ อ.แกลง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะพบผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงขอความร่วมมือประชาชนให้เก็บบ้าน ทำบ้านสะอาดปลอดโปร่ง เก็บขยะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปิดฝาคูมน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ รวมทั้งหากพบคนในครอบครัว หรือบุตรหลานมีอาการป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปพบแพทย์ทันที.



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

นายกฯ แลง 7 ทางออก  
แก้วิกฤติเศรษฐกิจโควิด  
กรม. ชิงพรก. ลุกเงินอีกเดือน- สิ้นหดเคอร์ฟิว  
กลาใหม่แจ้งตร. ฟันขบวนการหักหัวคิวโรงแรม

“บิ๊กตู่” แลงการณผ่าน ทรท. ชู 7 ทางออกเศรษฐกิจ  
สู้วิกฤติ “โควิด-19” หลังเดินสายรับฟังความเดือดร้อน  
สมาคมภาคธุรกิจ รับปากเร่งแก้ปัญหาค่าเช่าหอพัก พร้อม  
กางแผนสั่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไทย ♦ อ่านต่อหน้า 12

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๒)

**นายกฯ □ ต่อจากหน้า 1**

ควม ช่วยระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ด้าน มติครม.ไฟเขียวต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน สกัดไวรัสระบาด รองรับการเลือกตั้งวันที่ 1 พ.ค. 3-4 สัปดาห์กรรมการผ่อนปรนฯ ปรับลดเวลา “เคอร์ฟิว” 27 พ.ค. ช่วยกนหาเช่ากินค่า ผัง โฆษกกลาโหม แจขบวนกรหักหัวคิวโรงแรม กักตัว มี 5-6 คน ส่งหลักฐาน “เบอร์โทร- ภาพวงจรปิด” ถึงร.เอาผิดทั้งวินัย-อาญา อุบ เปิดเผย แต่ยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิด ขณะทีศบค.พบไทยป่วย “โควิด” เพิ่มอีก 3 ราย เป็นคนกลับมาจาก รัสเซีย-คูเวต ไม่มีตาย เพิ่ม ส่วนแพทย์สหรัฐยกไทย 1 ใน 5 ประเทศ คุม “โควิด” สำเร็จ

**○ สบค.พบติดเชื้อใหม่ 3 คน**  
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 พ.ค. ที่ ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก กระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลง ว่า ในประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อยืนยันราย ใหม่ 3 รายทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,045 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ผู้เสียชีวิตสะสม ยังอยู่ที่ 57 ราย ส่วนผู้ที่รับการรักษาหายและ ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วมีเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้ที่รับการรักษาหายแล้ว 2,929 ราย และมีผู้ที่ยังรับการรักษาใน รพ. 59 ราย

**○ กลับจากรัสเซีย-คูเวต**  
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ประกอบด้วย รายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 51 ปี เป็น พนักงานนวดเดินทางกลับมาจากประเทศ รัสเซีย เมื่อวันที่ 12 พ.ค.และเข้าสู่สถานที่ กักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี ถูกตรวจพบเชื้อเมื่อ วันที่ 25 พ.ค. แต่ตอนนี้ยังไม่มีอาการ รายที่ 2 และ 3 ทั้งสองเป็นชายไทย อายุ 45 ปี เป็น แรงงานรับจ้างซึ่งกลับจากรัสเซีย-คูเวต เมื่อวันที่ 24 พ.ค. และเข้าสู่สถานที่กักกันของรัฐใน จ.สมุทรปราการ ทั้งคู่มีอาการไอถูกตรวจพบเชื้อ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ทั้งนี้จากกรณีของผู้ป่วยทั้ง 3 คนเป็นวัยแรงงานและมีอาการน้อยหรือไม่มี อาการเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรากังวลใจ ขณะ เดียวกันระบบยังดูแลได้ดี แม้พบผู้ป่วยมีอาการ ไม่มากแต่การได้เข้าสู่สถานที่กักกันที่รัฐเตรียมไว้ และมีการตรวจหาเชื้อเป็นระยะ ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ ปังบอกกระบวนการหรือขั้นตอนที่จำเป็น

**○ ชาวดี 65 จว.ไร้ผู้ป่วย**  
จำนวนผู้ป่วยสะสมในช่วง 4 สัปดาห์ ล่าสุดถือว่าเป็นสีเขียวเกือบทั้งประเทศแล้ว โดย พบว่าอัตราผู้ป่วยที่เป็นศูนย์มี 65 จังหวัด และ อัตราผู้ป่วย 0.1-1 ราย มีประมาณ 10 จังหวัด ส่วนพื้นที่สีแดงลดลงแล้ว ซึ่งเกิดจากความร่วม มือของทุกคน ดังนั้น โดยรวมถือว่าสถานการณ์ เราดีขึ้น ตอนนี้เรากำลังอยู่ในการผ่อนคลายเป็น ระยะที่ 2 และเตรียมจะเข้าสู่ระยะที่ 3 คาดว่ากิจกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงปานกลางออกไปทางสูงจะได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นทำ

**○ สหรัฐระบาคัดในร้านทำผม**  
สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วย ยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสม 5,588,356 ราย อาการหนัก 53,167 ราย รักษาหายแล้ว 2,365,125 ราย เสียชีวิต 347,873 ราย โดย สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1,706,226 ราย ตาม ด้วยบราซิล 376,689 ราย รัสเซีย 353,427 ราย สเปน 282,480 ราย และ สหราชอาณาจักร 261,184 ราย ส่วนในทวีปเอเชีย อินเดีย มีผู้ ป่วยสะสมมากที่สุด 144,950 ราย ส่วนสิ่งที่เราคิดต้องเรียนรู้จากสถานการณ์ต่างประเทศ คือ ที่สหรัฐรายงานว่ามีผู้ป่วยจากร้านทำผม เมืองสปริงฟิลด์ รัฐมิสซูรี โดยช่างมีอาการป่วย แต่ยังคงทำงานไป 1 สัปดาห์ รับลูกค้า 91 ราย ช่างคนที่ 2 ป่วยเช่นกัน ทำงานต่ออีก 5 วัน รับ ลูกค้า 56 ราย ในร้านมีพนักงาน 7 คน ทำให้มีความเสี่ยง 154 ราย แต่การสอบสวนโรคพบว่า ช่างและลูกค้าใส่หน้ากากอนามัย จึงหวังลด โอกาสติดเชื้อ มีเพียงช่างทำผม 2 คนเท่านั้นที่ ติดเชื้อรายงานขึ้นมา

**○ ไทยใน 5 ประเทศคุมโรค**  
นอกจากนี้ นพ.อริศ เจฟฟรีย์ โทพอล แพทย์โรคหัวใจในสหรัฐยกประเทศไทยให้ ติด 1 ใน 5 ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่ง 5 ประเทศดังกล่าว ได้แก่ นิวซีแลนด์ ไชล์แลนด์ ใต้หวัน เวียดนาม และไทย ทั้งนี้ยอดกราฟ จำนวนผู้ป่วยเป็นระลอกแล้ว แสดงว่าจำนวนลด ลงเราต้องทำให้ดีต่อเนื่องกันไป เป็นตัวอย่าง ให้ประเทศอื่นของโลกด้วยขณะที่ชีวิตวิถีใหม่ ในระดับโลก พบว่าเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ให้ พนักงานทำงานที่บ้าน 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ พนักงาน ภายใน 5-10 ปี

**○ คนกลับไทยอีก 787 ราย**  
สำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับ ประเทศในวันที่ 26 พ.ค. 4 เที่ยวบิน 386 ราย และวันที่ 27 พ.ค. 4 เที่ยวบิน 401 ราย รวม 787 ราย สำหรับคนไทยที่เดินทางกลับมา ประเทศและอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา มี 26,095 ราย พบติดเชื้อ 108 ราย หากเขาไม่เข้าอยู่ในสถานที่กักตัวของ รัฐ ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยอาจมี มากกว่า 3,045 ราย จึงต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมทำงานในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสถานที่กักตัวของรัฐ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีบางพื้นที่ใช้ โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวเนื่องจากโรงแรมไม่ เพียงพอ แต่ในวันที่ 1 ก.ค.จะมีการเปิดเรียน จึงจำเป็นต้องคืนพื้นที่ให้โรงเรียนและต้องคืน ก่อนวันที่ 1 ก.ค. เพราะต้องมีความสะดวก ง่ายเชื่อและพักไว้ก่อนครึ่งเดือนเพื่อความ



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๒)

ปลดคดียกของนักเรียน แต่ยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบกับสถานักักตัวของรัฐเพราะผู้ที่เดินทางกลับจากมาเลเซียลดลง ทำให้บริหารจัดการในส่วนนี้ได้ ขณะที่ผลการลงทะเบียน www.ไทยชนะ.com มีร้านค้าลงทะเบียน 111,891 ร้าน มีผู้ใช้งาน 12,845,612 คน

## ○ ย้ำให้พ.ร.ก.ฉุกเฉินป้องกันโควิด

เมื่อถามว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่มากแล้วเหตุใดจึงยังไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเรามี พ.ร.บ.โรคติดต่ออยู่แล้ว นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ตอนเราใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่ออย่างเดียว ต้องมีการทำงานข้ามกระทรวงซึ่งการสั่งการทำได้แต่มีปัญหาแตกต่างจากตอนมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เป็นการนำเอากฎหมายกว่า 40 ฉบับ รวมถึง พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ มาอยู่ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้มีบูรณาการทำงานกัน ยกตัวอย่างเรื่องปัญหาหน้ากากอนามัยที่ตอนแรกบอกว่ากระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นผู้บริหารจัดการแต่พอไปดูรายละเอียดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ไม่สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้พอเราใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้บริหารจัดการได้ เหตุที่เราต้องรวบอำนาจก็เพื่อต้องการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อควบคุมโรคให้ได้ ความสำเร็จในการควบคุมโรคส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารจัดการกฎหมายตรงนี้

## ○ เชิดชูแพทย์ทุ่มเททำงาน

ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งจะมีวาระพิจารณาต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข ได้เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับ ครม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล จากนั้น นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจของสหรัฐยกย่องประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ของประเทศที่มีการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโลก ว่า ต้องยอมรับว่าแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุขของไทยทุ่มเททำงานขนาดนี้ ถ้าประเทศเราไม่คิดอันดับความน่าเชื่อถือก็ไม่มีใครจะว่าอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ประเทศไทยถือว่าครบทุกด้าน แพทย์และพยาบาลเก่ง รวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือและมีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของต่าง ๆ

## ○ ปลดล็อกเฟสให้เที่ยวไทย

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ชุดใหญ่ ในวันที่ 29 พ.ค. ให้ผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวภายในประเทศ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับนายพิพัฒน์ ทั้งนี้ทุกอย่างจะต้องเป็นชีวิตวิถีใหม่ (นิว

นอร์มัล) ถ้าจะมีการเปิดเราจะต้องอยู่กับนิวนอร์มัลต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีน

## ○ บัดคนสธ.เยี่ยมวามหัวใจ

เมื่อถามถึงกรณีที่ มีข่าวคนในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไปแอบอ้างและหัวก๊วจากโรงแรมที่เข้าโครงการเป็นสถานที่กักกันของรัฐ นายอนุทินกล่าวว่า ขอยืนยันว่าไม่มี และไม่ต้องห่วง เรามีทั้งกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม ถ้ากรณีหลักฐานอะไรขอให้ส่งเข้ามาทันที

## ○ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1ด.

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติให้ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงเดือน มิ.ย. ตามที่ สบค. เสนอ นอกจากนั้นในวันที่ 27 พ.ค. จะมีการพิจารณาผ่อนปรนกิจการต่าง ๆ และมีเสนอปรับลดเวลาเคอร์ฟิวลง ซึ่งจะหรือกันต่อไปขอให้รอรายละเอียดในวันพุธนี้ (27 พ.ค.) หลังการประชุมสมช. ที่จะมีการขึ้นในเวลา 13.30 น.

## ○ ท้าหรือปรับลดเวลาเคอร์ฟิว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประเมินผลการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 2 เพื่อเตรียมผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 จะมีหรือในที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 27 พ.ค. รวมทั้งจะนำเรื่องที่ประชาชนเสนอแนะมาพิจารณาในที่ประชุมด้วย อาทิ การพิจารณาปรับลดช่วงเวลาเคอร์ฟิว จากเวลา 23.00-04.00 น. เป็น เวลา 24.00-04.00 น. หรือ 23.00-03.00 น. เพื่อให้ประชาชนหาซื้อสินค้าและพ่อค้าแม่ค้าได้ประกอบอาชีพอย่างสะดวกอีกด้วย

## ○ แจงกรม.พิจารณาขอปรับ

จากนั้น เวลา 14.30 น. นางนฤมล ภิญาไญยสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1

มิ.ย.- 30 มิ.ย. เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม กล่าวก่อนการประชุม ครม. เน้นย้ำถึงการพิจารณาขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ว่า เป็นไปตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ รองรับ การผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 3 และ 4 หลังจากผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 3 แล้ว จะต้องส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๒)

รวมถึงมาตรการด้านการท่องเที่ยว เน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ส่วนของการจัดการประชุมสัมมนา นั้น ขอให้เตรียมมาตรการรองรับอย่างเข้มงวด พร้อมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะจัดซื้อจัดจ้าง เน้นซื้อสินค้าภายในประเทศ 30 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงซื้อจากเอสเอ็มอีที่ขึ้นทะเบียนของชุมชนเพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

## ○ สังศ. ปรับแผนการสอน

นางนฤมล กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องการเรียนการสอน นาย ก ข ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ไม่กระทบสร้างภาระให้นักเรียนและผู้ปกครองพร้อมกันกับทำให้สร้างความเข้าใจต่อนักเรียนและผู้ปกครองว่า เป็นเพียงมาตรการการเรียนการสอนชั่วคราวเท่านั้น สถานการณ์ดีขึ้นจะกลับมาเรียนตามปกติ ขอให้ผู้ปกครองและผู้เรียนอย่าวิตกกังวล

## ○ 29 พ.ค. กลุ่มมิตร. ได้เปิด

นายณัฐพล ที่ สุวรรณ รว. ศึกษาธิการ กล่าวได้ว่าได้หารือกับ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม (ดีอีเอส) ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วทุกภูมิภาค เนื่องจากเห็นว่าท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยมีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นเพื่อวางแผนรับมือการแก้ปัญหาต่าง ๆ แบบระยะยาว หากยังไม่สามารถค้นพบวัคซีนป้องกันโรคได้ ดังนั้น ศธ. จึงต้องวางแผนเตรียมพร้อมในการอบรมครูและการพัฒนาการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นซึ่งก็คือว่าดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่ความสมบูรณ์ของระบบในอนาคต ส่วนการแจกกล่องรับสัญญาณดาวเทียมอยู่ระหว่างการสำรวจและดูความเหมาะสมโดยจะแจกให้กับครอบครัวนักเรียนที่มีความจำเป็นจริง ๆ ทั้งนี้มาตรการการเปิดเรียนทั้งหมดโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนนานาชาติศบค. จะตัดสินใจอีกครั้ง คาดว่าในวันที่ 29 พ.ค. จะได้รับทราบความชัดเจน

## ○ กท.ส่งหลักฐานให้ตร.

พล.ท.ท.ช.พ. ต้นตระกูลวัฒนชัย โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีส่งพื้นที่ตรวจ

สอบประเด็นข้อกล่าวหาใน สบค.ไปเก็บหัวคิว “เจ้าของโรงแรม” ที่เป็นสถานที่กักตัวโควิด ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อกล่าวหาไม่มูล และมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนไม่เฉพาะอักษรย่อ “พ.” ที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบุแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้ เพราะจะมีผลต่อรูปคดีซึ่งได้ส่งเอกสารหลักฐานให้กับตำรวจดำเนินการสอบสวนต่อแล้ว และหากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการก็ต้องเอาผิดทั้งวินัยและอาญาซึ่งเชื่อว่ากระบวนการของตำรวจจะสามารถดำเนินการเอาผิดมาลงโทษได้เร็วอย่างที่ตนยืนยันว่าการกระทำผิดของกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการแต่อย่างใด แต่เป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น

## ○ แก๊งหัวคิวมี 5-6 คน

“เราต้องดูว่าโรงแรมที่ดำเนินการปัจจุบันมีส่วนไหนบ้างที่เสียเงินไป และใครไปติดต่อ เรียกอะไรไว้คือดูความเชื่อมโยงทั้งหมด โดยตำรวจลงไปเก็บรายละเอียดแล้ว ส่วนจะเชื่อมโยงกับคนใน สบค. หรือไม่ต้องไปดูจากการสืบสวนแล้วมีความเชื่อมโยงกับใครบ้างทั้งนี้ได้ข้อมูลมาแล้วเบื้องต้นว่ามีคนเกี่ยวข้อง 5-6 คนและเชื่อว่าจะมีเพิ่มเติมอีกแต่ต้องรอตำรวจทำงานก่อนอย่างไรก็ตามทางกลุ่มโรงแรมเองก็มีหลักฐานเป็นข้อความและหมายเลขโทรศัพท์ที่กลุ่มคนดังกล่าวทิ้งไว้รวมถึงมีกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่เป็นประโยชน์” พล.ท.ท.ช.พ.กล่าว

## ○ ไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐพัวพัน

พล.ต.ท.มนตรี อัมมอัม ผบ.ช.ภ.๒ กล่าวว่าตำรวจ บช.ภ.๒ ได้รับมูลหลักฐานจากทางกระทรวงกลาโหมแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายชื่อของบุคคลที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการเรียกหัวคิวซึ่งตำรวจขอเวลาในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน หากบุคคลใดกระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีขึ้นชั้นอาญาขณะนี้อยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนใน สบค. เกี่ยวข้อง ส่วน 1 ในรายชื่ออักษรย่อ “พ.” ที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย อ้างว่าเป็นคนใน สบค. และเกี่ยวข้องกับการเรียกหัวคิวทางตำรวจยังไม่ทราบว่าเป็นใคร ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

## ○ ออกโรงแฉพฤติกรรมแสบ

รายงานข่าวจากเอกชนภาคการท่องเที่ยว เปิดเผยถึงกรณีที่มีขบวนการแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าหัวคิวกับผู้ประกอบการโรงแรมที่เสนอขอใช้สถานที่เป็นพื้นที่ควบคุมโรคว่า ขบวนการแอบอ้างดังกล่าวใช้เขตละประมาณ 10 คน ครอบคลุมต่อโรงแรมหลายแห่งในพื้นที่ จ.ชลบุรี พยายามหว่านล้อมว่า แม้โรงแรมจะถูกหักหัวคิวประมาณ 30-40% แต่โรงแรมออกบิลค่าใช้จ่ายรวม 30 วัน ซึ่งจริง ๆ แล้วผู้ที่เข้ามาพักตามมาตรการของรัฐจะใช้เวลาพักเพียง 14 วันเท่านั้น ซึ่งจะทำให้โรงแรมได้รับเงินต่อหัววันละ 1,285 บาท แต่ที่ผ่านมามีโรงแรมใดเข้าร่วม เพราะกลัวว่าจะมีความผิดกับการเข้า



# เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๒)

ร่วมขบวนการทุจริต ขณะเดียวกันเอกชนต่าง ๆ ชังมองด้วยว่า หากเอกชนเข้าไปร่วมทุจริตแล้ว นอกจากจะมีความผิด ยังมีความเสี่ยงหากคนที่มาพักกลับพักยาว 30 วัน ไม่ได้ออกไปหลังครบ 14 วัน จะทำให้โรงแรมขาดทุนไปอีกต่อหนึ่ง เพราะเมื่อบวกกลับค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือค่าห้องพักแค่คืนละ 600 บาท พร้อมอาหาร 3 มื้อ และน้ำดื่ม ซึ่งวิธีการแบบนี้ เชื่อว่า ถ้าไม่มีผู้ใหญ่มุมหลังไม่มีที่ทางทำได้

## ๐ “บิกตู” แลวงการณ์ทรท.

เวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ แลวงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ว่า วิกฤติโควิดที่กำลังเผชิญอยู่นี้ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง หนึ่งในวิกฤติที่อยู่ตรงหน้า คือวิกฤติเรื่องของการขาดรายได้ ดังนั้นคนได้เดินทางไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ในช่วง 2 ถึง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยขอให้ทุกคนเล่าความเดือดร้อน รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เป้าหมายคือหาวิธีแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นก่อน โดยคนได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมาก วันนี้ขอรายงานผลที่ได้จากการไปพบปะหรือกับสมาคมภาคธุรกิจต่าง ๆ มีหลายอย่างที่ผมได้สั่งการให้เกิดขึ้นแล้ว และอีกหลายอย่างที่ผมตัดสินใจแล้วว่า จะผลักดันให้เกิดขึ้น

## ๐ เข้าใจความเดือดร้อนทุกกลุ่ม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ประการที่ 1 สั่งการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่เป็นต้นไปจะเป็นนโยบายกำหนดโควตาของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างที่จัดไว้แล้ว ต้องไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงผู้ประกอบการเล็ก ๆ ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้พิจารณาให้อยู่ในกรอบของข้อกฎหมาย ประการที่ 2 ผลจากการหารือกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย สถานที่ค้าขายต่าง ๆ รวมทั้งศูนย์การค้า ห้างร้าน ต่างต้องการให้รีบเปิดสถานที่ค้าขายโดยเร็วที่สุด ประการที่ 3 ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว ได้บอกกับคนชัดเจนว่า ต้องการให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็ว ประการที่ 4 สั่งการและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐพิจารณาการใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วสำหรับการจัดประชุมสัมมนา ขอให้ออกไปใช้สถานที่ หรือโรงแรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประการที่ 5 แรงงานในบางภาคธุรกิจ นายจ้างจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราว แต่แรงงานกลับไม่ได้รับเงินชดเชยประกันสังคม เห็นด้วยว่าเป็นประเด็นที่ต้องรีบแก้ไข จึงได้สั่งการและขณะนี้ได้ดำเนินการให้มีความชัดเจนแล้ว ประการที่ 6 ผลมาจากการหารือกับสมาคมชานาและเกษตรกรไทย นั่นคือปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ จึงได้สั่งการไปแล้วว่าให้หาวิธีการรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ก่อนโดยทันที และประการที่ 7 รับข้อเสนอสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หาวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวของภาคการประมง และสั่งการให้ตั้งทีมทำงานขึ้นมา.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ทดลองฉีด131คน  
บริษัทสหรัฐตั้งเป้าสิ้นปี'63  
ผลิตวัคซีนต้านไวรัสสำเร็จ**

“โนวาแวกซ์”บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐประกาศว่า ได้เริ่มทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา-19 ในมนุษย์ที่ออสเตรเลียแล้ว โดยหวังว่าจะผลิตออกมาใช้ได้ในช่วงปลายปีนี้ ขณะที่องค์การอนามัยโลกได้ระงับการทดลองใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine) ซึ่งเป็นยาด้านมาลาเรียมาใช้ในการรักษาไวรัสโคโรนา-19 เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระงับการทดลองใช้ยา

▶▶▶ ต่อ : วัคซีน -หน้า 10



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## วัคซีน

ไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine) ซึ่งเป็นยาด้านมาลาเรียมาใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 หลังจากเมื่อวันศุกร์นักวิจัยในสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์ ได้รายงานว่า ไม่สามารถยืนยันถึงประโยชน์ของการใช้ไฮดรอกซีคลอโรควิน หรือคลอโรควิน (chloroquine) ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ประมาณ 96,000 คน ที่ได้รับการรักษาด้วยยาดังกล่าว และได้รายงานเรื่องความผิดปกติของอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยบางคน ขณะที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก แถลงว่าองค์การอนามัยโลกได้ระงับการทดลองใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินในการรักษาโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราวแล้ว ระหว่างตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ยาด้านมาลาเรียเหล่านี้ยังคงได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยสำหรับใช้ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ตนเอง และมาลาเรีย

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า จะยังดำเนินการทดสอบยาอื่นๆ ที่นำมาทดลองใช้รักษาโรคโควิด-19 ต่อไป ทั้งเรมเดซิเวียร์ (remdesivir) ซึ่งเป็นยารักษาอีโบล่า และยาผสมระหว่างโลปีนาเวียร์ (lopinavir) และริโทนาเวียร์ (ritonavir) ซึ่งเป็นยาด้านเชื้อไวรัส HIV

ต่อ : วัคซีน - หน้า 11



# มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## วัคซีน

### บริษัทสหรัฐทดลองวัคซีนในคน

ขณะที่เดียวกัน โนวาแวกซ์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐประกาศว่า ได้เริ่มทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในมนุษย์ที่อาสาสมัครแล้วและหวังว่าจะสามารถนำวัคซีนออกไปใช้ในปลายปีนี้ โนวาแวกซ์ทดลองวัคซีนในระยะแรกกับอาสาสมัคร 131 คนในนครเมลเบิร์นและบริสเบน เพื่อทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน ขณะนี้ทั่วโลกกำลังมีการทดลองในระยะเบื้องต้น วัคซีนโรคโควิด-19 หลายสิบชนิด ส่วนใหญ่

อยู่ในจีน สหรัฐ และยุโรป ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ เริ่มที่สหรัฐ ตามชายแดนในรัฐต่างๆ ทั้งในรัฐฟลอริดา มิซซูรี นิวเจอร์ซีย์ แคลิฟอร์เนีย เซาท์แคโรไลนา และจอร์เจีย ล้วนเต็มไปด้วยผู้คนที่ย้ายมาพักผอนในวันหยุดวันรำลึกทหารผ่านศึก หรือ Memorial Day หลังหลายรัฐผ่อนคลายนโยบายการเปิดชายแดนให้มาพักผอนได้ แต่ยังคงเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างโรครัดตาม ภาพของผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกัน และหลายคนไม่สวมหน้ากากอนามัย เช่น ที่หาดเมอร์เทิล บีช รัฐเซาท์แคโรไลนา หาดเดย์โทนา บีช รัฐฟลอริดา และชายหาดโจนส์ บีช รัฐนิวเจอร์ซีย์ ที่เมืองแห่งนี้ไปด้วยผู้คนที่มาพักผอนช่วงวันหยุด ทำให้เกิดความกังวลว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่จะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง ขณะที่ยังมีหลายกลุ่มถูกตำรวจให้ออกจากบริเวณชายหาด เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย

### เรียกร้องยกเลิกล็อกดาวน์

ส่วนที่กรุงวอชิงตัน ประชาชนและอดีตทหารผ่านศึกเดินทางมารวมรำลึกถึงทหารหาญตามอนุสรณ์สถานเนื่องในวันทหารผ่านศึกโดยมีตำรวจและเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทั้งมาตรการรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ขณะที่ผู้ประท้วงบางส่วนใช้โอกาสเนื่องในวันหยุดรวมตัวชุมนุมทั้งในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองแฟรงก์เฟิร์ต รัฐเคนตักกี และเมืองซาราเซนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อเรียกร้องให้ทางการท้อถอยยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง

ทั้งนี้ รัฐต่างๆ ในสหรัฐเริ่มผ่อนคลายนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่รัฐแคลิฟอร์เนียธุรกิจหลายอย่างรวมถึงศาสนสถาน อย่างเช่นโบสถ์ และมีซัซซี้ กลับมาเปิดให้บริการได้ แต่ต้องมีการจำกัดจำนวนคน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันรวมถึงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้ ยังต้องขออนุญาตจากทางการก่อนเปิดให้บริการ ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ระบุว่าสมควรเปิดโบสถ์ได้แล้ว

### เยอรมนีเตรียมยกเลิกมาตรการ

ส่วนสถานการณ์ในยุโรป หนังสือพิมพ์บีบีซีของเยอรมนีรายงานว่ารัฐบาลกลางเยอรมนีเตรียมผ่อนคลายนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคมลงอีกในวันที่ 29 มิถุนายน เรียกว่าเดิมหนึ่งสัปดาห์ หลังจากนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล ถูกขู่มนตรีจากรัฐต่างๆ กดดัน แม้ว่าเธอเตือน

มาโดยตลอดเรื่องให้ความระมัดระวังเพราะเกรงว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จะระบาดระลอกใหม่ สำหรับมาตรการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมนี้ จะอนุญาตให้ประชาชนรวมตัวกันที่สาธารณะได้ไม่เกิน 10 คน หรือสองครอบครัว ส่วนการไปเยี่ยมที่บ้านไม่จำกัดจำนวนคน แต่ต้องมีระยะห่างพอสมควรและอากาศถ่ายเท

ขณะที่สำนักข่าวดีพีเอ (DPA) อ้างเอกสารที่รัฐมนตรีอาจจะต้องลงนามในวันพุธว่า เยอรมนีจะยกเลิกค่าเตือนเดินทางสำหรับ 31 ประเทศยุโรปตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดดีขึ้น ประกอบด้วย 28 ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรืออียู (EU) อังกฤษ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เยอรมนี มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมมากเป็นอันดับเจ็ดของโลกที่ 180,789 คน และมีผู้เสียชีวิต 8,428 คน ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

### อังกฤษทยอยผ่อนปรนมาตรการ

ที่อังกฤษ นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษ แถลงว่ารัฐบาลกำลังทยอยผ่อนปรนมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในเดือนหน้าจะเริ่มอนุญาตให้ร้านค้าต่างๆ เปิดทำการได้อีกครั้ง ตลาดนัดและโชว์มูฟวี่จำหน่ายรถยนต์สามารถเปิดดำเนินการได้หากมีการทำตามคำแนะนำของทางการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนร้านค้าปลีกที่ไม่มีความจำเป็นอื่นๆ จะเริ่มเปิดทำการได้ในวันที่ 15 มิถุนายน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคด้วยเช่นกัน

ผู้นำอังกฤษยังกล่าวด้วยว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดในรัฐบาลที่กระทำการขัดต่อมาตรการควบคุมโรค แต่ก็ระบุว่ารู้สึกเสียใจต่อการกระทำของนายโดมินิค ลัมมิงส์ ที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจจากกรณีที่เขาข่มขู่เดินทางจากกรุงลอนดอนไปยังเมืองเดอรัม ในช่วงที่ทางการมีมาตรการห้ามเดินทางต่างๆ ที่ตัวเองเป็นผู้คิดเชื่อในขณะที่ชาวอังกฤษได้รับคำสั่งให้อยู่ที่บ้าน ส่วนท่าทีของนายลัมมิงส์ เจ้าตัวปฏิเสธที่จะกล่าวคำขอโทษและไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดในเรื่องการเดินทางจากกรุงลอนดอนไปยังเมืองเดอรัม ก่อนหน้านั้น นายลัมมิงส์เคยแถลงว่านายกรัฐมนตรีจอห์นสันไม่ได้รับรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเดินทางของตน แต่เขาได้แจ้งให้ผู้นำอังกฤษทราบเรื่องในภายหลัง

### ซาอุดีเตรียมยกเลิกเคอร์ฟิว 21 มิ.ย.

ด้านสถานการณ์ในเอเชีย ทางการซาอุดีอาระเบียจะทยอยผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์ หลังจากประกาศเคอร์ฟิวทั่ว

ประเทศช่วงตรุษอีดิลฟิตรี หรือ เทศกาลฉลองสิ้นสุดการถือศีลในเดือนรอมฎอน เริ่มจากการให้ออกนอกเคสสถานได้ในเวลา 06.00-15.00 น. ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ถึงวันเสาร์ จากนั้นจะขยายเป็น 20.00 น. ตั้งแต่วันอาทิตย์ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน และจะยกเลิกเคอร์ฟิวทั้งประเทศในวันที่ 21 มิถุนายน ยกเว้นนครเมกกะ และจะอนุญาตให้สวนคนด้นอกมัสยิดทุกแห่งในนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ส่วนคำสั่งห้ามการแสวงบุญที่กระทำได้ตลอดทั้งปีหรือที่เรียกว่าฮัจญ์จะยังคงใช้ต่อไปตามที่เข้ามาตั้งแต่เดือนมีนาคม ซาอุดีอาระเบียมีผู้เสียชีวิต-19 สะสมประมาณ 75,000 คน มากที่สุดในอ่าวอาหรับ และมีผู้เสียชีวิต 400 คน อย่างไรก็ตาม การประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีในปลายเดือนกรกฎาคมนี้จะมีขึ้นหรือไม่ แต่ขอให้ชาวมุสลิมชะลอการเตรียมตัวเดินทางเอาไว้ก่อน ปีที่แล้วมีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมพิธีฮัจญ์ประมาณ 2.5 ล้านคน

### เกาหลีใต้ถูก 4 เดือนชายเฝ้าล็อกดาวน์

ส่วนที่เกาหลีใต้ ชายวัย 27 ปี ชาวเกาหลีใต้ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 4 เดือน ฐานละเมิดการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังจากถูกจับกุมเมื่อเดือนเมษายน หลังจากละเมิดการกักตัว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้ออกจากบ้าน ในช่วงที่เขาต้องแยกตัวออกจากบ้านเป็นเวลา 14 วัน และเมื่อถูกจับก็ถูกย้ายไปยังสถานกักกันโรค แต่ต่อมาก็ยังออกมาจากสถานกักกันโรคโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก เขาถูกตัดสินว่ากระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ อัยการได้ขอให้จำคุกเขาเป็นเวลา 1 ปี แต่ท้ายที่สุดศาลได้ตัดสินจำคุกเพียง 4 เดือน นับเป็นการตัดสินจำคุกที่เกี่ยวกับโรคดังกล่าวกรณีแรกของประเทศ หลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ศาลเกาหลีใต้ได้ผ่านกฎหมาย กำหนดโทษจำคุกสูงสุดหนึ่งปี หรือปรับ 10 ล้านวอน หรือประมาณ 258,350 บาท สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนการกักโรคโดยเจตนา

### ป่วยทั่วโลก 5.6 ล้าน ตาย 3.4 แสน

สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก นับจนถึงช่วงเชิวันวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสม 5,607,695 ราย เสียชีวิต 348,255 ราย รักษาหายแล้ว 2,384,533 ราย สหรัฐ มีผู้ติดเชื้อ 1,706,226 ราย เสียชีวิต 99,805 ราย บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 376,669 ราย เสียชีวิต 23,522 ราย รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 362,342 ราย เสียชีวิต 3,807 ราย สเปน มีผู้ติดเชื้อ 282,480 ราย เสียชีวิต 26,837 ราย อังกฤษ มีผู้ติดเชื้อ 261,184 ราย เสียชีวิต 36,914 ราย



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## ประกาศยึดจุดยืนถึง 30 มีย. นายกฯ สั่ง 7 ข้อ

อัดแพคแจกอุปกรณ์  
ราชการซื้อของไทย  
จัด 'อีเวนต์' ช่วยรร.  
ตร.ล่าแก๊งกินหัวคิว  
ป่วยโควิดเพิ่ม 3 ราย  
ศบค.แย้มเฟส 3 กิจการเสี่ยง  
กลาง-สูง มีลุ้น ไทยป่วยโควิด-19  
ใหม่ 3 ราย (อ่านต่อหน้า 3)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

## ยึดจุดยืน

### บิกิตูแจงเดินสายพบเอสเอ็มอี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงการณ์เรื่อง ACTIONS ผลจากไปพบสมาคมภาคธุรกิจต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (ทรท.) ว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการกับวิกฤตเรื่องปากท้อง ได้เดินทางไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆ ด้วยตัวของผมเอง ในช่วง 2 ถึง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เน้นสมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และคนทำมาหากินทั่วประเทศ เป็นสมาคมที่อาจจะไม่มีโอกาสได้พบปะมาก่อน แต่รู้ว่าเป็นภาคธุรกิจที่เจ็บปวดมากที่สุดจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น

การที่ได้ไปพบสมาคมภาคธุรกิจต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยขอให้ทุกคนเล่าความเดือดร้อน รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ทราบ เพราะต้องการรับฟังโดยตรง เพื่อเข้าใจความเดือดร้อนที่แท้จริงที่เกิดขึ้น โดยเป้าหมายคือ หาวิธีแก้ปัญหาตรงหน้า ที่จะทำให้ทันที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นก่อน ซึ่งก็ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากสมาคมต่างๆ การไปพบสมาคมภาคธุรกิจ ยังทำให้ได้รับกำลังใจกลับมาด้วย เมื่อได้เห็นว่ามีผู้มีความรู้ความสามารถมากมาย ที่เชี่ยวชาญและรู้ชัดว่าต้องทำอย่างไรกับภาคธุรกิจของตัวเอง และสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้น คือมีความรักความห่วงใยประเทศไม่เพียงขอความช่วยเหลือให้กับภาคธุรกิจของตัวเอง แต่ยังได้นำเสนอสิ่งที่จะดีสำหรับประเทศชาติด้วย

### สั่งภาครัฐจัดซื้อภายในประเทศ

“ขอรายงานผลที่ได้จากการไปพบปะหารือกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆ มีหลายอย่างที่ผมได้สังเกตเห็นแล้ว และอีกหลายอย่างที่ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะผลักดันให้เกิดขึ้น ประการแรก ผมได้สั่งการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะเป็นนโยบายกำหนดโควตาของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างที่ตั้งไว้แล้ว ต้องไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงผู้ประกอบการเล็กๆ ในท้องถิ่นต่างๆ ทั้งนี้ พิจารณาให้อยู่ในการขอบของข้อกำหนดนั้นหมายความว่า เงินจะถูกกระจายออกไปเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจจากหมู่บ้าน ผู้ประกอบการขนาดกลาง และกลุ่มเอสเอ็มอีทั่วประเทศ โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานรับรองตามกฎหมาย โดยจะต้องจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อพิจารณา อย่างเช่น การขึ้นบัญชีนวัตกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว” นายกรัฐมนตรีกล่าว และว่า เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่สั่งการจะเกิดขึ้นจริงจะติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเอง โดยได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐทำรายงานให้รับทราบ

ตอนสิ้นปี นอกจากนั้นอยากขอความร่วมมือจากบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ หากท่านต้องซื้อของ หรือใช้บริการอะไร ขอให้ช่วยกันสั่งซื้อของ และใช้บริการจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศของเรา เนื่องจากกลุ่มเอสเอ็มอีได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนมากกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ และเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

### ขอบคุณห้าง-รอปเปิดท่องเที่ยว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ประการที่ 2 ผลจากการหารือกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้รับทราบว่าการค้าขายต่างๆ รวมทั้งศูนย์การค้า ห้างร้าน ต่างต้องการให้รอปเปิดสถานที่ค้าขายโดยเร็วที่สุด เพื่อกลับมาทำมาหากินกันได้อีกครั้ง โดยตัวแทนของภาคธุรกิจได้เล่าถึงวิธีการและความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดที่ห้างร้านต่างๆ ได้เตรียมการกันไว้อย่างเข้มงวดทำให้สบายใจในระดับหนึ่ง และได้สั่งการเริ่มเปิดห้างร้านต่างๆ ได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณสำหรับการลงทุนและความเข้มงวด ที่ทุกคนพยายามช่วยกันดูแลรักษาสุนัขอนามัยให้ได้เหมาะสม ประการที่ 3 ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งได้บอกชัดเจนว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็ว ประเด็นนี้ อยากบอกกับทุกคนว่าตนรับทราบ และเข้าใจความต้องการซึ่งจะดำเนินการตามที่เสนอ เมื่อเห็นว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิดลดลงไปอยู่ในระดับที่เราจะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ เพราะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือ ถ้าเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยได้เร็วเกินไป หากนำเชื้อโควิดเข้ามา

ด้วย จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ หักจุดสมดุล

### รับทราบแรงงานไม่ได้ชดเชย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ประการที่ 4 ได้สั่งการและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐพิจารณาใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วสำหรับการจัดประชุมสัมมนา ขอให้ออกไปใช้สถานที่ หรือโรงแรมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ หวังว่านี่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยได้กำชับด้วยว่าขอให้เลือกใช้โรงแรมที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ประการที่ 5 จากการศึกษาหรือกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆ ทำให้ได้รับทราบว่ามีแรงงานในบางภาคธุรกิจ และในบางพื้นที่ ซึ่งนายจ้างจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราว แต่แรงงานกลับไม่ได้รับเงินชดเชยประกันสังคม อาจจะด้วยปัญหาความไม่ชัดเจนในวิธีการพิจารณาและวิธีปฏิบัติ เมื่อทราบข้อเท็จจริง และพิจารณาเหตุผลต่างๆ แล้ว เห็นด้วยว่าเป็นประเด็นที่ต้องรีบแก้ไข จึงได้สั่งการ และขณะนี้ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และแรงงานก็ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคม ประการที่ 6 ซึ่งเป็นผลมาจากการหารือกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้รับทราบถึงสิ่งที่เกษตรกรกังวลใจมากที่สุด มากกว่าโควิด นั่นคือ ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ จึงได้สั่งการไปแล้วว่าให้หาวิธีการรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ก่อน โดยทันที ประการที่ 7 จากที่ได้ไปพบ

(อ่านต่อหน้า 5)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

## ต่อจากหน้า 3

### ยึดฉลากเงิน

และหารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะที่สำคัญให้ทราบ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวของภาคการประมง จึงสั่งการให้ตั้งทีมงานขึ้นมา เพื่อช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหา แล้วรายงานให้ตนทราบโดยตรง

“ผมอยากพูดอีกเรื่องหนึ่งว่า การเดินทางไปพบปะสมาคมภาคธุรกิจต่างๆ ทำให้ได้พบกับบุคคลที่นำประทับใจหลายท่าน ซึ่งผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนสำคัญของประเทศไทยของเรา สิ่งที่ยากจะขอบคุณเป็นพิเศษคือ การที่ท่านทั้งหลาย ไม่เพียงมีความห่วงใยในภาคธุรกิจของตัวเอง แต่ทุกท่านยังมีความห่วงใยต่อประเทศด้วย นี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งต่อไป” นายกรัฐมนตรีกล่าว

### ป่วยโควิดเพิ่มอีก3ราย

ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม สะสม 57 ราย รักษาหายสะสมที่ 2,929 ราย อยู่ในมารักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 71 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิดเพิ่มใหม่ 3 ราย สะสมอยู่ที่ 3,045 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้าสถานกักกันที่รัฐบาลจัดไว้ (state quarantine) รายที่ 1 เป็นหญิงไทย อายุ 51 ปี อาชีพพนักงานนวด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม กลับมาจากประเทศรัสเซีย และเข้าพัก State Quarantine ที่ จ.ชลบุรี และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม โดยไม่มีอาการ รายที่ 2 และ 3 เป็นชายไทย เป็นแรงงานรับจ้าง อายุ 45 ปี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม กลับมาจากประเทศคูเวต และเข้าพัก State Quarantine ที่ จ.สมุทรปราการ โดยทั้ง 2 รายมีอาการไอ

“และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ตรวจพบเชื้อทั้ง 3 รายนี้อยู่ในวัยทำงานและมีอาการน้อยไปจนถึงไม่มีอาการเลยนี่เป็นสิ่งที่เรากังวลใจ ขณะเดียวกันระบบยังดูแลได้ดี ถึงแม้จะมีอาการไม่มาก แต่เมื่อเข้าสู่สถานกักกันโรค มีการตรวจหาเชื้อเป็นประจำซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็น” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

### ธุรกิจเสี่ยงกลาง-สูงลุ้นเฟล3

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ยอดสะสมผู้ป่วยทั้งหมดในจังหวัดที่รักษาผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ยอดผู้ป่วยสะสม 4 สัปดาห์ล่าสุด พบว่า วันมีสี่เสียชีวิตทั่วประเทศแล้ว โดยไม่พบผู้ป่วยติดต่อกัน 4 สัปดาห์มีทั้งหมด 65 จังหวัด พบผู้ป่วย 1 ราย 10 จังหวัด พบผู้ป่วยไม่เกิน 5 รายมี 1 จังหวัด ผู้ป่วยไม่เกิน

### ธุรกิจเสี่ยงกลาง-สูงลุ้นเฟล3

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ยอดสะสมผู้ป่วยทั้งหมดในจังหวัดที่รักษาผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ยอดผู้ป่วยสะสม 4 สัปดาห์ล่าสุด พบว่า วันมีสี่เสียชีวิตทั่วประเทศแล้ว โดยไม่พบผู้ป่วยติดต่อกัน 4 สัปดาห์มีทั้งหมด 65 จังหวัด พบผู้ป่วย 1 ราย 10 จังหวัด พบผู้ป่วยไม่เกิน 5 รายมี 1 จังหวัด ผู้ป่วยไม่เกิน 10 รายมีทั้งหมด 1 จังหวัด

“ขณะนี้มีมาตรการผ่อนคลายที่จะเข้าสู่ระยะที่ 3 คาดว่ากิจการ/กิจกรรม มีความเสี่ยงปานกลางออกไปทางเสี่ยงสูงจะได้รับการอนุญาตเริ่มต้นเปิดกิจการ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ มาตรการหลัก 5 ข้อ ที่จะต้องทำ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การไม่ไปอยู่ในที่แออัด การเว้นระยะห่างทางบุคคล โดยความเสี่ยงไม่ว่าจะสูงแค่ไหน แต่ในลักษณะของบุคคลที่ดูแลได้เป็นอย่างดีโรคภัยก็จะเข้ามาสู่เมืองไทยได้น้อย” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

### ยอดติดเชื้อโควิด-ดับทั่วโลก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลก 211 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 77 และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 5,588,356 ราย อาการหนัก 53,167 ราย รักษาหายแล้ว 2,365,125 ราย เสียชีวิต 347,873 ราย ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1,706,226 ราย เสียชีวิต 99,805 ราย 2.บราซิล

376,669 ราย เสียชีวิต 23,522 ราย 3.รัสเซีย 353,427 ราย เสียชีวิต 3,633 ราย 4.สเปน 282,480 ราย เสียชีวิต 26,837 ราย 5.สหราชอาณาจักร 261,184 ราย เสียชีวิต 36,914 ราย 6.อิตาลี 230,158 ราย เสียชีวิต 32,877 ราย 7.ฝรั่งเศส 182,942 ราย เสียชีวิต 28,432 ราย 8.เยอรมนี 180,789 ราย เสียชีวิต 8,428 ราย 9.ตุรกี 157,814 ราย เสียชีวิต 4,369 ราย และ 10.อินเดีย 144,950 ราย เสียชีวิต 4,172 ราย

### สถานการณ์กลุ่ม15พท.เอเชีย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ในกลุ่มประเทศเอเชีย 15 ประเทศ 1.อินเดีย ผู้ป่วยสะสม 144,950 ราย เสียชีวิต 4,172 ราย 2.ปากีสถาน ผู้ป่วยสะสม 56,349 ราย เสียชีวิต 1,1671 ราย 3.บังกลาเทศ ผู้ป่วยสะสม 35,585 ราย เสียชีวิต 501 ราย 4.สิงคโปร์ ผู้ป่วยสะสม 31,960 ราย เสียชีวิต 23 ราย 5.อินโดนีเซีย ผู้ป่วยสะสม 22,750 ราย เสียชีวิต 1,391 ราย 6.ญี่ปุ่น ผู้ป่วยสะสม 16,581 ราย เสียชีวิต 830 ราย 7.ฟิลิปปินส์ ผู้ป่วยสะสม 14,319 ราย เสียชีวิต 873 ราย 8.เกาหลีใต้ ผู้ป่วยสะสม 11,225 ราย เสียชีวิต 269 ราย 9.มาเลเซีย ผู้ป่วยสะสม 7,417 ราย เสียชีวิต 115 ราย 10.ไทย ผู้ป่วยสะสม 3,045 เสียชีวิต 57 ราย 11.เวียดนาม ผู้ป่วยสะสม 326 ราย เสียชีวิต 0 ราย 12.เมียนมา ผู้ป่วยสะสม 203 ราย เสียชีวิต 6 ราย 13.บรูไน ผู้ป่วยสะสม 141 ราย เสียชีวิต 1 ราย 14.กัมพูชา ผู้ป่วยสะสม 124 ราย เสียชีวิต 0 ราย และ 15.สาธารณรัฐประชาชนลาว ผู้ป่วยสะสม 19 ราย เสียชีวิต 0 ราย

### เฟซบุ๊กให้พวง.ทำงานที่บ้าน50%

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า บริษัท “Facebook” Twitter ให้พนักงานทำงานที่บ้าน 50% ของพนักงาน ภายใน 5-10 ปี โดยรายงานว่ามีบริษัทใหญ่ระดับโลกอย่างน้อย 5 แห่งมีแผนให้พนักงานทำงานจากบ้านอย่างถาวรเป็นวิถีใหม่ (New normal) โดยยกตัวอย่าง มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้บริหาร Facebook ว่า เขาอาจจะเปิดให้ 50% ของพนักงานทำงานที่บ้านภายใน 5-10 ปี โดยเห็นว่า เป็นการสนองความต้องการของพนักงาน และเปิดโอกาสในการได้พนักงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่นเดียวกับ Twitter ที่จะอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านถาวรเช่นกัน แต่ยังไม่ระบุชัดเจนว่า เป็นงานประเภทใด ขณะที่ Square เจ้าของเดียวกับ twitter ก็มีแผนให้พนักงานทำงานที่บ้านเช่นกัน หลังเหตุการณ์โควิด-19

### ตารางบินคนไทยกลับบ้าน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การกักกันคนไทยตกค้างกลับประเทศ ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ รายงานวันที่ 26 พฤษภาคม มี 4 เที่ยวบิน จาก 1.ประเทศมาเลเซีย ในเวลา 13.40 น. 149 คน 2.ประเทศอิตาลี ในเวลา 07.35 น. 37 คน 3.ไต้หวัน ในเวลา 17.05 น. 165 คน 4.ประเทศญี่ปุ่น ในเวลา 15.40 น. 35 คน วันที่ 27 พฤษภาคม มี 4 เที่ยวบิน จาก 1.ประเทศแคนาดาในเวลา 15.40 น. 100 คน 2.ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเวลา 09.30 น. 41 คน 3.ประเทศอินโดนีเซีย ใน



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

เวลา 09.30 น. 41 คน 3.ประเทศอินโดนีเซีย ในเวลา 17.15 น. 175 คน 4.ฮ่องกง ในเวลา 18.00 น. 85 คน วันที่ 28 พฤษภาคม มี 3 เที่ยวบิน จาก 1.ประเทศเวียดนาม 2.ประเทศออสเตรเลีย 3.สหรัฐอเมริกา วันที่ 29 พฤษภาคม มี 5 เที่ยวบิน จาก 1.ประเทศตุรกี/จอร์เจีย 2.ประเทศเมียนมา เมืองย่างกุ้ง 3.ประเทศฝรั่งเศส 4.ประเทศสิงคโปร์ 5.ประเทศเกาหลีใต้ กรุงโซล

นพ.ศิริศิลป์ กล่าวต่อว่า รายงานข้อมูลสถานการณ์ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและต้องเข้าสถานที่กักกันของรัฐบาล State quarantine และ Local quarantine ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน-25 พฤษภาคม สะสมรวม 26,095 ราย กลับบ้านแล้ว 16,600 ราย เหลืออยู่ 9,495 ราย ในจำนวนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 108 ราย ซึ่งอยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล 27 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 81 ราย

## ไทยติดในโลกร่วงไวรัส

นพ.ศิริศิลป์กล่าวต่อว่า แพทย์สหรัฐยกไทยติด 1 ใน 5 ประเทศ “คุมโควิด-19 สำเร็จ” โดยอิรัก เจพพีรี โทพอล แพทย์โรคหัวใจชาว

อเมริกัน และผู้เขียนหนังสือขายดีหลายเล่ม ได้ยกย่อง 5 ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ นิวซีแลนด์ ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย ยอดการติดเชื้อโควิด-19 มีลักษณะเป็นกราฟรูประฆังคว่ำ บ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดกำลังเข้าสู่ทิศทางลงและใกล้ถึงระยะสิ้นสุดของการแพร่ระบาด

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนิวซีแลนด์ ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มทยอยเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากที่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดจนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อชะลอตัวลง

## ไทยรู้ทันโควิดสูงถึง78.21%

นพ.พลวรรณ์ วิบุลลขัตติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงการรับรู้ข้อมูลของประชาชนในช่วงของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ด้วยการสำรวจแบบสอบถามของประชาชนผ่านระบบออนไลน์พบว่า ความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ต่อต้านข่าวกรอง และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลการศึกษาในช่วงแรก พบว่า ส่วนที่ 1 ประชาชนมีความรู้เท่าทันในเรื่องของโควิด-19 ร้อยละ 78.21 ส่วนที่ 2 ประชาชนมากกว่าร้อยละ 57.6 เคยทราบข่าวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน เป็นข่าวปลอม โดยแชร์ในเฟซบุ๊กมากที่สุด ส่วนที่ 3 ประชาชนสามารถจะยืนยันได้ว่าเป็นข่าวปลอม ร้อยละ 60 ส่วนที่ 4 ประชาชนรับทราบและมีการส่งต่อร้อยละ 4.8

“เป็นนิตินัยอันดีของชาวปทุมประเทศ ไทยว่าประชาชนสามารถแยกแยะข่าวปลอมเฉพาะเรื่องโควิด-19 ได้ จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าระบบทำการสำรวจกัน เราอยากได้ตัวอย่าง ความเห็น เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านข่าวกรองแห่งประเทศไทยต่อไป” นพ.พลวรรณ์กล่าว

## ยอดลงทะเบียนไทยชนะ

นพ.พลวรรณ์กล่าวต่อว่า ส่วนแพลตฟอร์มไทยชนะ มียอดลงทะเบียนสูงสุดคืออันดับที่ 1 คือ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก และร้านค้าส่ง อันดับที่ 2 คือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าและบริการ อันดับที่ 3 คือ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม กวดตาเคาเตอร์และศูนย์อาหาร เป็นสัดส่วนกว่าล้านครั้งในการใช้ในแต่ละวัน โดยกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรการได้ดีที่สุดจะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความงาม เช่น ร้านเสริมสวย และคลินิกเวชกรรม ซึ่งเป็นเรื่องตรงไปตรงมา หากกิจการเหล่านี้ไม่สะอาด ก็ไม่มีผู้เข้าใช้บริการ และกิจการที่แต่มยังไม่ค่อยดี แต่ดีด้วยสถานภาพความเป็นปกติ คือตลาดสด ที่ยังคงแน่นน้อย

## นายกฯ แจงคงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนงนุช ภิรมย์พันธุ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ขณะนี้ยังมีบางฝ่ายยื่นหนังสือคัดค้านการต่ออายุ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ตั้งแต่เริ่มนำ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาใช้จนถึงการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทุกครั้ง ได้คำนึงถึงเหตุผลด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ไม่เคยคำนึงถึงเหตุผลทางการเมือง พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีผลจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เป็นเอกภาพ มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์แบบนี้ ไม่สามารถใช้เพียง พ.ร.บ.โรคติดต่อมาเป็นเครื่องมือเดียวในการแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ กำลังจะเข้าสู่การผ่อนปรนในระยะที่ 3 และ 4 จะมีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรค รัฐบาลจำเป็นต้อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล และควบคุมสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี รัฐบาลทราบดีว่าการคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนบ้าง จึงค่อยๆ ผ่อนคลายข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับประชาชนน้อยที่สุด

## พร้อมมกย.แลกเปลี่ยนเอกชน

“อยากให้ประชาชนเข้าใจถึงความหมาย และความตั้งใจของนายกฯ รัฐบาล และ ค.ค.บ.ว่าจะทำอย่างไรให้สถานการณ์คลี่คลายได้โดยเร็ว และดีที่สุด อยากให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคให้มากที่สุด และกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ไม่กลับไปสู่การแพร่ระบาดระลอกที่ 2 และอาจจะกลับไปใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมเสียทีเดียว แต่เราจะใช้ชีวิตแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า นิว นอร์มอล (new normal) ที่ทุกคนจะต้องมีความสุขในที่สุด โดยนายกฯ ได้เดินสายรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาคม และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับฟังจากข้อมูล แนวคิด อุปสรรค และปัญหาที่มาจากด้านต่างๆ ซึ่งได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่และการพบปะหารือ



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

เหล่านี้มาจัดทำแผนวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น บางอย่างก็ทำให้เกิดเป็นไอเดียแลกเปลี่ยนกันไประหว่างนายกับผู้บริหารประกอบ ทั้งนี้ หากมีโอกาสอาจจะลงพื้นที่ในส่วนอื่นเพิ่มเติมอีก เพราะมีอีกหลายกลุ่มที่นายกายอยากเข้าไปพบและทำงานเชิงรุกกับภาคเอกชน” โฆษกกล่าว

### กรม.ต่อพ.ร.ก.ถูกเงินอีก1เดือน

นางนฤมลกล่าวว่า กรม.เห็นชอบตามข้อเสนอการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ถูกเงินออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน ส่วนมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจกรรมในระยะ 3 และ 4 จะมีความชัดเจนหลังการประชุม สมช. ชุดใหญ่ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ โดยการพิจารณาผ่อนปรนจะพิจารณาโดยดูการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข เป็นสำคัญ เพื่อผ่อนปรนให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติที่สุด

### ปลื้มไทยป้องโควิดใน5โลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ของ สธ.ที่มณฑลควีนส์แลนด์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ส่วนคนละรัฐมนตรี (กรม.) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจของประเทศสหรัฐอเมริกา ยกย่องประเทศไทยเป็นประเทศ 1 ใน 5 ของประเทศที่มีการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโลกว่า ต้องยอมรับว่าแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุขของไทยทุ่มเททำงานขนาดนี้ ถ้าประเทศไทยไม่ติดอันดับความน่าเชื่อถือ ไร่รู้จะว่าอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ให้ความร่วมมือและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ช่วยกันยามยาก อีกทั้งยังพร้อมร่วมมือมีมิตรประเทศที่ดี นอกจากนี้ การร้องขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆ มีความร่วมมืออย่างดี

### ยังมีหลักฐานหัวคิวร.ส่งมา

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอต่อที่ประชุม สมช.ชุดใหญ่ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ให้ผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวภายในประเทศ นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับนายพิพัฒน์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ทุกอย่างจะต้องเป็นนิวนอร์มอลถ้าจะเปิดจะต้องอยู่กับนิวนอร์มอลต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีน

“น่าจะมีความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่าการ์ดตก อย่าประมาท ล้างมือออกจากบ้านก็ใส่หน้ากาก กินข้าวแยกช้อนกันแล้วยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป” นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามถึงกรณีที่มีข่าวคนในกระทรวงสาธารณสุขไปแอบอ้างและไปหักหัวคิวจากโรงแรมที่เข้าโครงการเป็นสถานที่กักกันของรัฐ นายอนุทินกล่าวว่า ขอยืนยันว่าไม่มี และไม่ต้องห่วงมีทั้งกล้องวงจรปิด และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถ้าใครมีหลักฐานอะไรขอให้ส่งเข้ามา

### ตร.ได้ข้อแค้นหักหัวคิวจากท.

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) และโฆษก ตร. เปิดแถลงการณ์กระทรวงกลาโหมนำหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าหัวคิวผู้ประกอบการโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยกลับจากต่างประเทศ (State Quarantine) ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฯ พกกระทรวงกลาโหมไม่ได้ส่งข้อมูลมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่พญา จ.ชลบุรี คาดว่าข้อมูลน่าจะส่งไปให้ตำรวจภูธรภาค 2 ดำเนินการด้าน พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวฯ ได้รับข้อมูลหลักฐานจากทางกระทรวงกลาโหมแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายชื่อของบุคคลที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการเรียกค่าหัวคิว ซึ่งขอเวลาสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน หากบุคคลใดกระทำความผิดต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมาย ยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนใน สมช.เกี่ยวข้อง ส่วน 1 ในรายชื่ออักษรย่อ “พ” ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขานุการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย อ้างว่าเป็นคนใน สมช.และเกี่ยวข้องกับการเรียกหัวคิวนั้น ตำรวจยังไม่ทราบว่าเป็นใครยังไม่มีความชัดเจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรีสุวรรณออกมาตั้งข้อสังเกตว่าจากกรณีกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ออกมาระบุมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบหน่วยงานติดต่อโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งในเมืองพญา จ.ชลบุรี โดยอ้างว่าจะพิจารณาคัดเลือกโรงแรม ให้เป็นสถานที่กักตัวของคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ แลกกับการหักหัวคิว 30-40 เปอร์เซ็นต์ จากเงินที่รัฐบาลจ่ายให้ 1,000 บาทต่อรายต่อวัน แต่ยังไม่ทันที่จะมี

การตรวจสอบข้อเท็จจริงทางโฆษก สมช.ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการหักหัวคิว

### จับนักเที่ยวหนังตริงค์-เจ้าของร้าน

ที่ จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอ บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อม พ.ต.ต.แก่งศาสตร์ นวลพงศ์ สวป.สภ.หนองปรือ นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจออกตรวจพบร้านค้าของชำภายในซอยเขาตาล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เปิดให้บริการโดยปล่อยให้ลูกค้าต่างชาติชาวไทยและชาวต่างประเทศ นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่โต๊ะด้านหน้าร้าน 8 ราย เป็นชายไทย 4 ราย หญิงไทย 2 ราย เป็นชายชาวต่างชาติ 2 ราย จึงควบคุมตัวทั้ง 8 ราย พร้อมเจ้าของร้าน พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าของร้าน 1.จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปล่อยให้

ละเลยให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ส่วนทั้ง 8 ราย แจ้งข้อกล่าวหาทำกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

### สแกนไทยชนะ'เข้าจุดจักร

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 49/2563 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยที่ประชุมหารือถึงการสแกนคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้รับแจ้งที่ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดทำคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ให้ประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการสแกนเช็กอิน-เช็กเอาท์ ก่อนและหลังเข้าไปใช้บริการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนด้วยดี สำหรับในสถานการณ์จุดจุดจักรจะจัดทำคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และจะจัดเจ้าหน้าที่ที่ประชาสัมพันธ์บริเวณประตูทางเข้า เพื่อขอความร่วมมือสแกนเพื่อเช็กอินก่อนเข้าไปใช้บริการตลาดนัดและเช็กเอาท์ก่อนออกจากตลาดนัด

อย่างไรก็ดี เนื่องจากตลาดนัดจุดจุดจักรมีลักษณะเป็นตลาดเปิด ประชาชนหมุนเวียนเข้าออกร้านค้าต่างๆ ภายในตลาด จึงไม่ได้กำหนดให้ผู้ค้าภายในตลาดจัดทำคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เป็นการเฉพาะในส่วนร้านค้าต่างๆ แต่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำตลาดนัดจุดจุดจักรประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่เข้าไปแออัดในร้านหนึ่งร้านใด ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

### ส่งขลาดิตเชื้ออีกร5รถตรวจซ้ำ

ที่ จ.สงขลา กรณีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ส่งคนไทยในประทศซาอุดีอาระเบียเดินทางกลับประเทศไทยผ่านทางด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ด้าน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 2 ครั้ง ครั้งแรก 21 คน เดินทางเข้ามาเมื่อ 21 พฤษภาคม และครั้งที่ 2 จำนวน 39 คน เดินทางเข้ามาเมื่อ 25 พฤษภาคมนี้ ล่าสุด มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

ว่าติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่-นาหม่อม อ.นาหม่อม

## บราซิลตายแข่งมะกันใน 24 ชม.

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ทั่วโลก เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5,603,143 คนแล้ว โดยสหรัฐยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นทะลุ 1,706,226 คน ขณะที่ผู้เสียชีวิตในสหรัฐเพิ่มขึ้น 504 ราย มาอยู่ที่ 99,805 ราย อย่างไรก็ดี จำนวนผู้เสียชีวิตในหนึ่งวันของบราซิลกลับแซงหน้าสหรัฐไปแล้ว บราซิลกลายเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากที่สุด ใน 24 ชั่วโมงที่ 757 ราย มาอยู่ที่ 23,473 แต่ยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นอันดับ 6 ของโลก บราซิลยังมีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ที่ 374,898 รัสเซีย 353,427 สเปน 282,480 อังกฤษ 261,184 อิตาลี 230,158 ฝรั่งเศส 182,942 เยอรมนี 180,789 ตุรกี 157,814 อินเดีย 144,950 อิหร่าน 137,724 และเปรู 123,979

ส่วนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 348,167 ราย เกือบทุกประเทศมีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง ประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรวมเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐยังคงเป็นอังกฤษที่ 36,914 ตามด้วยอิตาลี 32,877 ฝรั่งเศส 28,432 และสเปน 26,837 ด้านผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วอยู่ที่ 2,361,036 คน

## ยูเอ็นเตือนระวังไวรัสระบาดรอบ 2

องค์การอนามัยโลก (ยู) ออกมาเตือนประเทศต่างๆ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดน้อยลงแล้วว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะเจอกับการแพร่ระบาดสูงสุดระลอกสองทันที หากมีการผ่อนผันมาตรการคุมเข้มเพื่อระงับการแพร่ระบาดเร็วเกินไป

นายไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการด้านสถานการณ์ฉุกเฉินของยูเอ็นระบุว่า โลกยังคงอยู่ในระหว่างจุดกึ่งกลางของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนารอบแรก และแม้ในหลายประเทศจะพบจำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลง แต่ก็ยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในอเมริกากลาง อเมริกาใต้ เอเชียใต้ รวมถึงแอฟริกา ทั้งนี้การแพร่ระบาดใหญ่มักจะมาเป็นระลอก ซึ่งหมายความว่า การแพร่ระบาดจะกลับมามีอีกครั้งในปีนี้ หลังจากการระบาดใหญ่ในระลอกแรกบรรเทาลงไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่ง หากมาตรการต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อระงับการแพร่ระบาดในครั้งแรกถูกยกเลิกเร็วเกินไป

## ระงับทดสอบยาต้านมาลาเรีย

วันเดียวกัน ยูเอ็น ยังได้ประกาศระงับการทดสอบยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซึ่งเป็นยาต้านมาลาเรีย ว่าจะมีส่วนช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ได้หรือไม่แล้ว เนื่องจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ทั้งนี้ ยูเอ็น ระบุว่า การทดลองยาไฮดรอกซีคลอโรควินในหลายประเทศได้ถูกระงับเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน หลังจากที่มีรายงานผลการศึกษาทางการแพทย์ที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับยาไฮดรอกซีคลอโรควิน มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงขึ้น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผลวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์แลนเซตที่ติดตามข้อมูลจากผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 96,000 คน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินไม่มีประโยชน์กับผู้ป่วยในทางตรงกันข้ามยังอาจเพิ่มความเสี่ยง และทำให้จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตขณะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นด้วย

ยาไฮดรอกซีคลอโรควินกลายเป็นที่สนใจของโลกเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ประกาศว่าเขาทานยาตัวนี้ร่วมกับอาหารเสริมสังกะสี เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งยังอ้างด้วยว่าบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากก็ทานยาไฮดรอกซีคลอโรควินเพื่อป้องกันตนเองจากโควิด-19 เช่นกัน



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๕

## พม.เปิดตัวหนังสือการ์ตูนรู้ทันโควิด

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายประเมธี วัฒนศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัทหนังสือการ์ตูน ในนามหนังสือการ์ตูนไทย “ขายหัวเราะ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว

นายประเมธีกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายของ พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ผ่านมา พม.ได้ดูแลประชาชนในหลายภารกิจ และการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องโควิด นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะสื่อสารกับประชาชน เรื่องการดูแลตัวเอง และผู้อื่น ว่าควรทำอะไร โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มโนว์โควิด และองค์การอนามัยโลกประเทศไทย จัดทำสื่อการ์ตูนที่เข้าใจง่าย สื่อสารผ่านภาพทำให้จดจำได้ง่าย โดยมีภาคีเครือข่ายจากทางยูที่ประชาชนควรรู้ อย่างการดูแลตัวเอง การดูแลเด็ก รวมทั้งผู้สูงอายุ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

“ทั้งนี้ ได้นำหนังสือการ์ตูนดังกล่าวเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี ท่านก็ชื่นชมว่าจัดทำได้ดี ควรจะผลิตสื่อที่เข้าใจง่ายเช่นนี้ และควรจัดทำเป็นอีบุ๊ก ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนจัดทำต่อไป สำหรับหนังสือการ์ตูนดังกล่าวผลิตขึ้นมา 100,000 เล่ม โดยจะนำไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆ ที่ พม.ดูแล ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 1300 เพื่อขอรับหนังสือได้” นายประเมธีกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวกำลังแปลเป็นภาษาพม่า กัมพูชา และลาว มีกลุ่มเป้าหมายแรงงานต่างชาติ เพื่อให้รู้จักป้องกันตัวจากโรคโควิด นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีนำเสนอเนื้อหาในการ์ตูนมาบอกเล่าให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน อาทิ วิธีการป้องกันเด็กเล็กจากโควิด คือ ไม่ควรหอมแก้มเด็กเล็ก เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัย ไม่แนะนำให้พาเด็กเล็กออกนอกบ้าน ยกเว้นไปพบแพทย์ หรือฉีดวัคซีน และควรอยู่ให้ห่างจากผู้อื่น 1.8 เมตร โดยผู้ปกครองควรล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีวิธีป้องกันผู้สูงอายุจากโควิด คือ ให้เตรียมอาหารน้ำและยารักษาโรค ให้เพียงพอกับผู้สูงอายุ ที่ต้องอยู่บ้านในช่วงนี้ ไม่พาผู้สูงอายุออกไปที่แออัดอย่างตลาด ห้างสรรพสินค้า และรักษาความสะอาดภายในบ้าน แยกสำรับ กินร้อน ช้อนตัวเอง และปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์เสมอ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๕

## ‘ศิริราช’ เนรมิตรการรักษาอัมพาต 5G

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยในงานแถลงข่าว 5G เทคโนโลยีและรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราชว่า ตั้งแต่ปี 2561 หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบนรถไปแล้ว 287 ราย ผลสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีระบบการแพทย์ทางไกล มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารภายในรถ มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการตาคก ปากเบี้ยว หูตื้อไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง แบบเบ็ดเสร็จในรถเปรียบเสมือนการนำโรงพยาบาลไปสู่ชุมชน ทำให้อัตราการเสียชีวิตและพิการลดลงได้ ด้วยการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี 4G ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยี 5G มาถึง ทำให้การบริการด้านสาธารณสุขสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว ยิ่งสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งทำให้รู้ถึงประโยชน์ของ 5G ว่าสามารถนำมาใช้กับวงการสาธารณสุขได้อย่างลงตัว

นายรังสรรค์ จันทน์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงข่าย 5G มีจุดเด่นเรื่องความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ ช่วยให้การรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ มีความละเอียดสูง สามารถสื่อสารผ่านระบบแพทย์ทางไกลความเร็วสูง ทำให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว คุณภาพสูง มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง

นายวิรัช วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันทีที่ เอไอเอสนำศักยภาพเครือข่าย 5G, 5G ซีพีอี อุปกรณ์รับและกระจายสัญญาณ 5G, ซิมการ์ด 5G เข้ามาเสริมประสิทธิภาพหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช เพิ่มขีดความสามารถการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยนำเครือข่าย 5G เข้ามาเสริมประสิทธิภาพระบบรักษาทางไกลกับแพทย์เฉพาะทางที่อยู่ทางโรงพยาบาล พร้อมกล้องส่งสัญญาณภาพ เพื่อให้แพทย์สนทนากับผู้ป่วยขณะอยู่บนรถ เพื่อวินิจฉัยการรักษาทันที และเตรียมพร้อมวางแผนการรักษาก่อนมาถึงโรงพยาบาล

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทูร์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เครือข่ายอัจฉริยะของกลุ่มทรู มีจุดเด่นทั้งศักยภาพความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ และความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลาย มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช โดยเชื่อมต่อด้วยซิมทรู 5G-Ready และอุปกรณ์รับสัญญาณซีพีอี 5G ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ติดตั้งไว้แล้วภายในโรงพยาบาล และตลอดเส้นทางที่รถพยาบาลวิ่งผ่านเพื่อนำส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทันที่